



คำสั่งนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

วันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ กำหนดให้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ให้กระผม นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ไว้วางใจ กระผมเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอีกครั้ง จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการเพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจังหวัดตราดให้มีความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดตราด ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา การกีฬา/นันทนาการ ส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้กำหนดนโยบายไว้ ๙ ด้าน ดังนี้

/๑. ด้านการพัฒนา...

๑. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดตราด ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคม/ชุมชน มีคุณธรรม มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในสังคมมีความรอบรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสานต่อโครงการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น การสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาอบายมุข และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน

๒. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุปถัมภ์ ค้ำครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ชุมชนและประชาชนจังหวัดตราด สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนาทุกศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดตราด เพื่อให้เกิดความสันติสุขและปรองดองอย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

๓. ด้านการสาธารณสุข

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความทันสมัย และรวดเร็วในการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการบริการสาธารณสุขและการส่งต่อผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดหาและสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๔. ด้านการศึกษา

สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาต่าง ๆ ในเรื่องสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป โดยนำเทคโนโลยี การสื่อสาร และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มาใช้ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ TRAT TK PARK ให้มีความครอบคลุมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง

๕. ด้านการกีฬาและนันทนาการ

พัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดตราดก้าวไปสู่ความเป็นเมืองแห่งการกีฬา โดยเร่งพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถาบันในการพัฒนาการกีฬาฟุตบอลที่มีมาตรฐานในระดับสากล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ เร่งพัฒนาศักยภาพของสนามกีฬาจังหวัดตราดให้มีความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานในระดับสากล สามารถรองรับต่อการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นบุคลากรและนักกีฬาที่มีความสามารถในอนาคต

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมอนุรักษ์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ป้องกันและควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ เพื่อให้จังหวัดตราดเป็นเมืองน่าอยู่

๗. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และแหล่งน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดตราดมีระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐาน และสามารถรองรับต่อการขยายตัวเป็นเมืองท่าการขนส่งที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกและภูมิภาคอินโดจีน

๘. ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายและการกระจายสินค้าเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP พื้นบ้านและสินค้าชุมชน เพื่อยกระดับ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ แนะนำและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว Information ต่างๆ สร้างการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ภายในจังหวัดตราด โดยผสานความร่วมมือ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อสร้าง Landmark จังหวัดตราด

๙. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและให้ประชาชน องค์กรภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในการดำเนินงานต่าง ๆ

เรียน ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนาและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชน ชาวจังหวัดตราดได้รับประโยชน์สูงสุดและสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ขอขอบคุณครับ